

Số: /KH-SNgV

Kiên Giang, ngày tháng năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Để kịp thời cổ vũ, động viên tập thể và cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2024, với phương châm “**Kỷ cương - Gương mẫu – Chuyên nghiệp – Hiệu quả**”, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, quản lý Sở, công chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, từ đó hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Thông qua các hình thức khác nhau để kịp thời tuyên truyền, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến, qua đó kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại cơ quan; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo chuyển tải kịp thời, đầy đủ các nội dung chính về phong trào thi đua, khen thưởng và các phong trào trọng tâm của tỉnh, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thông tin tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

#### II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

##### 1. Nội dung tuyên truyền

- Văn phòng Sở:

Tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trọng tâm là: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác TĐKT.

Tiếp tục triển khai: Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các phong trào thi đua do Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; “Kiên Giang thực hiện chương trình chuyển đổi số”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thực hiện kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm; phong trào “Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua mới do Trung ương và tỉnh phát động trong năm...

Tuyên tuyền các mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả, biểu dương gương điển hình tiên tiến của tập thể các phòng, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, hải đảo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững; thực hiện an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,... phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong việc tổ chức phong trào thi đua.

*- Phòng Quản lý biên giới- Hợp tác quốc tế:*

Thông tin tuyên truyền về bảo vệ thành quả công tác phân giới cắm mốc, chống các hành vi xâm canh, xâm cư. Phối hợp UBBGQG-Bộ Ngoại giao tiến hành tổ chức tuyên truyền công tác PGCM cho cán bộ, công chức, các lực lượng vũ trang, người dân ở huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên. Biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác thi đua bảo vệ thành quả công tác PGCM và xây dựng biên giới hữu nghị.

Thông tin tuyên truyền về các Hiệp định, Hiệp ước mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia. Điển hình các tấm gương tốt trong việc góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước.

*- Phòng Lãnh sự-người Việt Nam ở nước ngoài:*

Phối hợp Cục lãnh sự, UBBGQG-Bộ Ngoại giao thông tin, tuyên truyền về tình hình biển đảo, công điện 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Biểu dương các gương điển hình tiên tiến của cá nhân

trong phong trào bảo vệ vùng biển tổ quốc, thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong khai thác đánh bắt thủy sản.

- *Phòng Thanh Tra:*

Thông tin về công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý đối ngoại.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc đổi mới tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác xét khen thưởng của cơ quan.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

Triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành lồng ghép vào các cuộc họp của cơ quan, đăng tải văn bản trên trang thông tin điện tử của Sở đến công chức và người lao động trong cơ quan.

Tham gia một số hoạt động của tỉnh tổ chức như: các cuộc thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; họp mặt giao lưu các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua của tỉnh; Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2024-2025.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Văn phòng phụ trách triển khai các nội dung đã nêu trong Kế hoạch, tuyên truyền văn bản có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng. Văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Sở liên hệ với Sở tài chính dự trù kinh phí, quyết toán kinh phí hàng năm liên quan đến công tác thi đua khen thưởng.

Các phòng chuyên môn Sở tổ chức triển khai kế hoạch đến từng công chức và người lao động.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024./.

### ***Nơi nhận:***

- Ban TĐKT tỉnh (SNV);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, vtyem.

**GIÁM ĐỐC**